



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 4 năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

THƯ NGỎ

Kêu gọi hưởng ứng “Chiến dịch tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng”

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng trong cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, có xu hướng gia tăng về số vụ, với nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi; phạm vi, tính chất, mức độ thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân. Công tác tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đã được triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Dự báo thời gian tới, tình hình hoạt động của tội phạm trên không gian mạng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt đẩy lùi tội phạm trên không gian mạng, từng bước xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng “Thế trận An ninh nhân dân trên không gian mạng” vững chắc, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tôi phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia mạnh mẽ công tác **“Tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng”**; nâng cao ý thức, trách nhiệm, thận trọng khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng; thường xuyên theo dõi, tìm hiểu về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng để tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ thông tin cho người thân, gia đình, cộng đồng chủ động phòng tránh (*truy cập theo mã QR Website Công an tỉnh và trên ứng dụng VNeID*). Đồng thời, tích cực tố giác tội phạm, kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật và hoạt động nghi vấn liên quan đến tội phạm trên không gian mạng qua đường dây nóng (**069.4389.211; 0262.3818.568**), qua hệ thống trang **Zalo OA** của Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn và chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!



CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị